

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งปิดระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ชั่วคราว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๙

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดแพร่ได้แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (๒) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค่าน้ำมัน (๓) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ ซึ่งระบบดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ปิดการใช้งานของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หรือจนกว่าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งาน จังหวัดแพร่ขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบถึงการปิดการใช้งานระบบในวันดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติงานด้านการรับเงินและจ่ายเงินในกระบวนการดังกล่าวด้วยมีระหว่างที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปิดการใช้งาน ซึ่งเมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งานแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำข้อมูลที่จัดทำด้วยมือมาบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ทั้งนี้ กรณีที่มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in Slip) ของระบบสารสนเทศในการ

/ให้การบริการ...

ให้บริการประชาชน (Local Service) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ใบเสร็จรับเงินจะสามารถนำออกได้  
เมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งาน รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินกร ตีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐๕๔ -๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔  
ผู้ประสาน นางสาววาสนา ปิ่นแก้ว

ก.ต.ต.  
8/1

๑๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เลขที่ ๔๗๙  
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘  
เวลา

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๗๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งปิดระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ชั่วคราว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๖๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๐๐๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

L ๗๕๕  
การแจ้ง

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (๒) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค่าน้ำมัน (๓) การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ ซึ่งระบบดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ปิดการใช้งานของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หรือจนกว่าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งาน โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบถึงการปิดการใช้งานระบบในวันดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติงานด้านการรับเงินและจ่ายเงินในกระบวนการดังกล่าวด้วยมือระหว่างที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปิดการใช้งาน ซึ่งเมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งานแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำข้อมูลที่จัดทำด้วยมือมาบันทึกในระบบบัญชี

/คอมพิวเตอร์...

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๒  
ทั้งนี้ กรณีที่มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in Slip) ของระบบสารสนเทศ  
ในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ใบเสร็จรับเงินจะสามารถนำออกได้  
เมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เปิดใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ๑. นายกฤติภณ สิทธิเสรี ๐๘ ๐๘๗๑ ๙๕๕๖

๒. นายโพธิ์รัตน รัตนพันธ์ ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑